

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี
๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
-รับรอง-
- ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องกระทู้ถาม
๓.๑ การจัดซื้อรถน้ำดำเนินการไม่ถึงไหนแล้ว
๓.๒ การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ในแต่ละหมู่บ้านไปถึงไหนแล้ว
๓.๓ การซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไร
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๖ - เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-รายงานสถานะการเงินและการคลัง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์เทศบาลตำบลโพหนอง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์	ประธานสภาเทศบาล	พีรศักดิ์ โยธสิงห์	
๒	นายบุญเพ็ง จำเริญบุญ	รองประธานสภาเทศบาล	บุญเพ็ง จำเริญบุญ	
๓	นางชนากานต์ ยลวิลาศ	เลขานุการสภาเทศบาล	ชนากานต์ ยลวิลาศ	
๔	นายสมศักดิ์ บรรณสาร	สมาชิกสภาเทศบาล	สมศักดิ์ บรรณสาร	
๕	นายสาโรจน์ เจริญรื่น	สมาชิกสภาเทศบาล	สาโรจน์ เจริญรื่น	
๖	นางสายยุทธ ศุภฤกษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สายยุทธ ศุภฤกษ์	
๗	นางรัตนา กุไรรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	รัตนา กุไรรัตน์	
๘	นางวิไลวรรณ ภูนาโท	สมาชิกสภาเทศบาล	วิไลวรรณ ภูนาโท	
๙	นางธนธรณ์ ฉายเพิ่ม	สมาชิกสภาเทศบาล	ธนธรณ์ ฉายเพิ่ม	
๑๐	นายสังคม ภูงลี	สมาชิกสภาเทศบาล	สังคม ภูงลี	
๑๑	นายณรงค์ ถิ่นสำอางค์	สมาชิกสภาเทศบาล	ณรงค์ ถิ่นสำอางค์	
๑๒	นายศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม	สมาชิกสภาเทศบาล	ศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุดใจ บัวลอย	นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง	สุดใจ บัวลอย	
๒	นายวิริยะ ลากบุญเรือง	รองนายกเทศมนตรี	วิริยะ ลากบุญเรือง	
๓	นายเชษฐวัฒน์ ภูแสนใบ	รองนายกเทศมนตรี	เชษฐวัฒน์ ภูแสนใบ	
๔	นายดินแดน วรรณมา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ดินแดน วรรณมา	
๕	นายสมบูรณ์ สำราญเนตร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สมบูรณ์ สำราญเนตร	
๖	นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม	ปลัดเทศบาล	สิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม	
๗	นางสาวรมิตา ชาธิรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	รมิตา ชาธิรัตน์	
๘	นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เกรียงศักดิ์ แสนสำราญ	
๙	นางพิศมัย จุฑาศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	พิศมัย จุฑาศรี	
๑๐	นายสุวิทย์ ภูลายยาว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	สุวิทย์ ภูลายยาว	
๑๑	นางนุชนารถ อนันตะบุตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นุชนารถ อนันตะบุตร	
๑๒	นางสาววชิราภรณ์ ภูาดคล้าย	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	วชิราภรณ์ ภูาดคล้าย	
๑๓	นางสรินญา สุภะนามัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สรินญา สุภะนามัย	

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๐ น.
นางชนากานต์ ยลวิลาส เลขาธิการสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางชนากานต์ ยลวิลาส เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลโพหนอง วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉัน ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ
นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ ประธานสภาเทศบาล	เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ กระผมขอเชิญเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ต่อไปเลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระเบียบวาระที่ ๒ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณาแล้วนั้น มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยเปลี่ยนแปลงการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วหรือไม่ว่าไร ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓ นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ ประธานสภาเทศบาล	เรื่อง กระหู่ถาม ๓.๑ การจัดซื้อรถน้ำดำเนินการไม่ถึงไหนแล้ว ๓.๒ การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ในแต่ละหมู่บ้านไปถึงไหนแล้ว ๓.๓ การซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไร เชิญท่านสาโรจน์ เจริญรีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ครับ
นายสาโรจน์ เจริญรีน สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสาโรจน์ เจริญรีน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง มีกระหู่ถามท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ เรื่องที่ ๑ การจัดซื้อรถน้ำดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ตอนนี้ก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะ ครับ เมื่อไรจะได้รถบรรทุกน้ำครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ได้ชี้แจงในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ครับ

นายสุดใจ บัวลอย
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง สำหรับกระทู้ที่ท่านได้ถามมา เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว รายละเอียดขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ครับ

นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง ขอตอบกระทู้ เรื่องที่ ๑ เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลโพหนอง ขอเรียนชี้แจงว่าทางเทศบาลได้พิจารณาณ้ในระบบ e-bidding ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕ แล้วก็รายงานให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนองทราบแล้ว ในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ และได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ ผมขออธิบายแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เคารพว่าหลังจากประกาศผลผู้ชนะในระบบแล้ว ในมาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเทศบาลเราได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะไปแล้ว ผลปรากฏว่า มีบริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าประกาศรายชื่อผู้ชนะ เขาไม่เห็นด้วย และในมาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ และทางเทศบาลก็ได้แจ้งผลการอุทธรณ์ทราบ ในวันที่ ๓๔ มี.ค. ๒๕๖๕ ไปแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาอุทธรณ์ (มาตรา ๑๑๙) เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ทางเทศบาลก็ได้แจ้งรายงานผลการอุทธรณ์ให้ผู้ร้องทราบแล้ว ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ และส่งรายงานความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ (ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ) นับตั้งแต่วันที่เรส่งเรื่องไปกรมบัญชีกลาง เขาก็มีการพิจารณาครั้งแรกภายในสามสิบวัน ในกรณีที่ไมแล้วเสร็จเขาก็ให้พิจารณาขยายอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน รวมแล้วก็เป็นสามสิบวัน พิจารณาแล้วเสร็จก็เป็นหกสิบวัน **กรณีฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ** ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่สมควร **กรณีฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ** ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด และตอนนี้ทางกรมบัญชีกลาง

ก็ได้ทำหนังสือมาให้ทางเทศบาลส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ และกรมบัญชีกลางก็ได้รับเอกสารแล้ว ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ถ้าระยะเวลาหกสิบวันก็หน้าจะเป็นสิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕ โดยประมาณ และทาง พ.ร.บ. ก็ได้กล่าวต่อว่า ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทำการจัดจ้างต่อไป และในห้วงหนี้ยู่ในห้วง ของการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลาง ถ้าหากพ้นระยะเวลาที่เขาอุทธรณ์แล้ว เราถึงจะได้ดำเนินการต่อไป ภายในเดือนมิถุนายน เราก็คงจะทราบผลว่าเราจะ ดำเนินการอย่างไรต่อไป ผมจึงขอนำเรียนให้ในที่ประชุมสภาเทศบาลทราบเพียงเท่านี้ ครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ทางเทศบาลเราได้ส่งหลักฐานไปให้กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕ กรมบัญชีกลางขอเอกสารเพิ่มเติม และทางเทศบาลได้ส่งเอกสารไปในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ และกรมบัญชีกลางได้ตอบรับมา วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ ถ้าสามสิบวันก็คือ วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ และนับไปอีกสามสิบวัน ก็คือ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ ก็จะรวม เป็นหกสิบวัน แสดงว่าภายในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕ เราถึงจะทราบผลว่าจะได้ดำเนินการ ต่อไปอย่างไรใช้ไหมครับ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำใหม่ครับ ถ้าไม่มีก็เชิญท่านสาโรจน์ เจริญรื่น สมาชิกสภา เทศบาลตำบลโพหนอง ครับ

นายสาโรจน์ เจริญรื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสาโรจน์ เจริญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ขอสอบถามกระทู้ **เรื่องที่ ๒** การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ในแต่ละหมู่บ้านไปถึงไหนแล้วครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีต ในแต่ละหมู่บ้าน ครับ

นายสุดใจ บัวลอย
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง สำหรับกระทู้ที่ท่านได้ถามมา เรื่อง การดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ในแต่ละหมู่บ้าน รายละเอียดขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงงบประมาณก่อน ครับ

นางพิศมัย จุฑาศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพิศมัย จุฑาศรี ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดการรับ - จ่ายเงิน ของเทศบาล ตำบลโพหนอง แนวทางการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. เงินรายรับ	๓๑,๐๒๑,๖๖๗.๕๐ บาท
หัก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทำถนน)	๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	๒๙,๕๑๖,๖๖๗.๕๐ บาท

๒. รายจ่าย (ผูกผัน + เบิกจ่าย)	๒๔,๓๕๖,๐๐๐.๗๒ บาท
รายรับ - รายจ่าย	๕,๑๖๐,๖๖๖.๗๘ บาท
เทศบาลก็จะมียกจ่ายประจำเดือน ประมาณการคร่าวๆ ดังนี้ นะคะ	
๑. เงินเดือน	๑,๑๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าเช่าบ้าน	๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ค่าน้ำมัน	๕๕,๓๐๐.๐๐ บาท
๔. ค่าไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าน้ำประปา	๘๐๐.๐๐ บาท
๖. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน	๑,๒๗๑,๙๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดในการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลโพหนอง ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ เหลือระยะเวลาอีกประมาณ ๕ เดือน ก็จะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะมีเงินอุดหนุนเข้ามาอีกหรือไม่ แต่ถ้าเราจะนำเงินไปก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านก็สามารถที่จะทำได้ ขอขอบคุณค่ะ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ครับ

นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนว่าทางกองช่าง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว และได้รับเอกสารจากกองคลังว่ามีเงินเข้ามา สามารถที่จะดำเนินการได้ ผมก็ได้ประเมินราคากลางเรียบร้อยแล้ว และก็ให้หาผู้ว่าจ้างได้แล้ว ก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด ขอขอบคุณครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

แสดงว่าเดือนหน้าเราก็จะสามารถดำเนินการได้นะครับ เพราะผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดรายจ่ายงบประมาณ เงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายประจำเราก็มีเงินพอที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนได้ ผมก็ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง เร่งดำเนินการด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ในแต่ละหมู่บ้านไหมครับ ถ้าไม่มีก็เชิญท่านสาธารณสุข เจ้าอาวาส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ครับ

นายสาโรจน์ เจริญรื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสาโรจน์ เจริญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ขอสอบถามกระู้ **เรื่องที่ ๓** การซ่อมแซมถนนลูกรัง ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้ว ประชาชนก็เดือดร้อนมากครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ได้ชี้แจงในการซ่อมถนนลูกรัง ครับ

นายสุดใจ บัวลอย
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง สำหรับกระู้ที่ท่านได้ถามมา เรื่อง การซ่อมแซมถนนลูกรังว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว รายละเอียดขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ครับ

- นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล
- เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการซ่อมแซมถนนลูกรัง ครับ
- นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ ผู้อำนวยการกองช่าง ส่วนถนนลูกรัง ทางกองช่างก็ได้ออกสำรวจ และได้เสนอราคาไปแล้ว แต่มีปัญหาที่ผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากฝนตก ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ตอนนี้ก็ต้องรอให้หน้างานเข้าได้ก่อนครับ ถึงจะได้ดำเนินการได้ กระผมก็ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่พัสดุไปแล้ว ว่าอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และทางพัสดุก็น่าผู้รับจ้างได้แล้ว คือตอนนี้ก็รอให้ผู้รับจ้างเข้าหน้างานได้ ขอขอบคุณครับ
- นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล
- แสดงว่าตอนนี้ก็ต้องรอให้มีฝนก่อน ถึงจะเข้าดำเนินการได้ นะครับ ถึงอย่างไรผมก็ขอให้เร่งดำเนินการให้ด้วยนะครับ เพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมาก โดยเฉพาะประชาชนหมู่ที่ ๙ บ้านหามแห เพราะว่าถนนเส้นตรงทางไปบ้านท่านเสขาสภาฯ เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาลำบากมาก ยิ่งเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมขัง ลำบากมากครับ และที่ถนนพังเสียหายก็เพราะรถชนดิน วิ่งไปมา จึงทำให้ถนนพังแล้วก็ไม่มีมาซ่อมแซมให้ ผมก็ได้ประสานท่านเสขาสภาฯ แล้วว่าให้เอาดินมาถมให้หน่อย ท่านนายกเทศมนตรีมีแนวทางแก้ไขอย่างไรไหมครับ ผมก็ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วย เพราะประชาชนเดือดร้อนมากๆ เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนองครับ
- นายสุตใจ บัวลอย
นายกเทศมนตรี
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุตใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ที่จริงก็ขอให้เราทุกคนช่วยกันดูแล เวลาผู้รับเหมามาเดินวิ่งผ่านถนน ทำให้ถนนชำรุด ก็ต้องบอกผู้รับเหมามาซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพเดิม ก่อนที่ผู้รับเหมาจะมาวิ่ง โดยการให้ผู้รับเหมามาถมดินมาถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อที่ประชาชนจะสามารถสัญจรไปมาได้ แต่ถ้าผู้รับเหมาไม่ทำให้ ก็ให้ทำหนังสือเข้ามา ผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ออกไปซ่อมแซมให้ ขอขอบคุณครับ
- นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล
- แล้วทางเทศบาลมีระเบียบเกี่ยวกับการขุดดินไว้ไหมครับ เพราะว่าผู้รับเหมาเวลาจะผ่านถนนก็บอกว่าจะมาซ่อมแซมให้ แต่พอทำเสร็จแล้วก็หายไปเลย ไม่มาทำให้ เราพอจะมีแนวทางที่จะแก้ไขไหมครับ เชิญท่านปลัดเทศบาลครับ
- นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง
- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม ปลัดเทศบาลตำบลโพหนอง ในการขออนุญาตขุดดินและถมดิน อันที่จริงเทศบาลก็จะ มีพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใน พ.ร.บ. ตัวนี้ก็จะกล่าวรายละเอียดเอาไว้ เกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน และทางกองช่างก็มีคู่มือในการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และในส่วนของผู้รับเหมา ถ้าผู้รับเหมาขุดดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมาเข้ามาทำความเข้าใจ สะอาดบริเวณถนนให้สะอาด หรือถ้าถนนชำรุด ก็ต้องเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมให้ถนนอยู่ในสภาพเดิม ครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ครับ

นายสุดใจ บัวลอย
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ผมว่าควรจะตราเป็นเทศบัญญัติของเทศบาล ว่าถนนของเทศบาล รับน้ำหนักได้เท่าไร แล้วถ้าเกินขนาดที่กำหนดไว้ ก็ต้องเข้ามาขออนุญาต และทางเทศบาลก็ต้องมีข้อตกลงด้วยว่าถ้าถนนชำรุดก็ต้องเข้ามาซ่อมแซมให้ ถ้าผู้รับเหมาเข้ามาวิ่งบนถนนของเทศบาล ถ้าถนนชำรุดแล้วผู้รับเหมาไม่มาซ่อมแซมให้ ทางเทศบาลก็จะได้อำนาจระเบียบที่ตราเป็นเทศบัญญัติได้ ขอขอบคุณครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

ผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ที่จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเป็นไปได้ นะครับ ก็ฝากให้ทางเทศบาลได้ไปศึกษาระเบียบ ว่าพอที่จะทำได้ไหม ขอขอบคุณครับ เชิญท่านศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม สมาชิกสภาเทศบาล ครับ

นายศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ที่จริงเรื่องเกี่ยวกับการขุดดิน มันเป็นปัญหามานานมากแล้ว ในเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับการถมที่มีอยู่ในระเบียบ แต่ในการปฏิบัติทำไม่ได้ เพราะผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินก็อยากได้ผลประโยชน์ เพราะสมัยที่ผมเป็นนายกเทศมนตรี ก็มีปัญหาแบบนี้มาตลอด เพราะผู้รับเหมาบอกไม่ให้ไปพูดกับเจ้าของที่ดิน ขอขอบคุณครับ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำถนนลูกรังใหม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอไปต่อระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาแล้วเสร็จ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มีครับ ไปต่อที่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่

ระเบียบวาระที่ ๕
นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่อง ที่เสนอใหม่

เรื่อง ที่เสนอใหม่ ไม่มี ครับ ไปต่อที่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๖
นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องอื่นๆ

รายงานสถานะการเงินการคลัง เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ

นางพิศมัย จุฑาศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพิศมัย จุฑาศรี ผู้อำนวยการกองคลัง ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนะค่ะ ดิฉันขอสรุป ดังนี้

๑. เงินรายรับ	๓๑,๐๒๑,๖๖๗.๕๐ บาท
หัก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินทำถนน)	๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	๒๙,๕๑๖,๖๖๗.๕๐ บาท
๒. รายจ่าย (ผูกผัน + เบิกจ่าย)	๒๔,๓๕๖,๐๐๐.๗๒ บาท
รายรับ - รายจ่าย	๕,๑๖๐,๖๖๖.๗๘ บาท
เทศบาลก็จะมีค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประมาณการคร่าวๆ ดังนี้ นะคะ	
๗. เงินเดือน	๑,๑๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท
๘. ค่าเช่าบ้าน	๒๐,๔๐๐.๐๐ บาท
๙. ค่าน้ำมัน	๔๕,๓๐๐.๐๐ บาท
๑๐. ค่าไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑. ค่าน้ำประปา	๘๐๐.๐๐ บาท
๑๒. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน	๑,๒๗๑,๙๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

๑. เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจ (งวด ๑+ งวด ๒)	๕,๔๕๔,๙๓๖.๕๐ บาท
๒. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๘๖๙,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๔. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. เงินเดือนครูศูนย์เด็กฯ	๗๗๑,๓๐๐.๐๐ บาท
๖. เงินค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ	๘๙,๑๔๕.๐๐ บาท
๗. เงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนประถม	๔๑๖,๘๕๐.๐๐ บาท
๘. เงินค่าอาหารเสริมนม ศูนย์เด็กฯ	๓๒,๐๙๖.๐๐ บาท
๙. เงินค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนประถม	๑๙๐,๑๘๑.๐๐ บาท
๑๐. เงินค่าสื่อการเรียนการสอนของศูนย์เด็กฯ	๖๐,๕๗๐.๐๐ บาท
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๔,๐๗๐,๕๗๘.๕๐ บาท

ขอบคุณค่ะ

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

นายสังคม ภูงลี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านสังคม ภูงลี สมาชิกสภาเทศบาล ครับ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสังคม ภูงลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง กระผมขอให้ท่านนายกช่วยเหลือ เรื่อง น้ำท่วมไร่นาของชาวบ้าน หมู่ ๒,๗ บ้านโพหนอง จึงขอให้ทางเทศบาลหาทางแก้ไขให้ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก อยากให้รถแม็คโครไปขุดลอกร่องน้ำให้น้ำได้ระบายน้ำออกด้วย ครับ เรื่องที่สอง เรื่องไฟฟ้า ค้ำรองก็เขียนไปแล้ว แต่ยังไม่มีการจ่ายไฟออกไปซ่อมแซมให้ จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้ออกไปแก้ไข ให้ด้วยครับ

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง ครับ

นายสุดใจ บัวลอย
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพหนอง เรื่อง น้ำท่วมที่นาชาวบ้าน หมู่ที่ ๒,๗ บ้านโพหนอง ผมก็ขอนำเรียนว่า ผมก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้หาทางช่วยแก้ไขให้ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน เพราะว่าที่ตรงนั้น เป็นที่รองรับน้ำ ถ้าฤดูฝนน้ำก็จะท่วมทุกๆ ปี ผมก็ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล เอารถแม็คโครไปขุดลอกร่องระบายน้ำให้ แต่ว่าถนนสูงกว่าที่นาชาวบ้าน จึงทำให้น้ำท่วมพื้นที่นา และผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกไปทำให้แล้วได้ประมาณ ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนเรื่องไฟฟ้า ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับ เพราะว่าคำร้องที่เขียนเข้ามามีเยอะมาก และช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝน จึงทำให้การออกไปซ่อมไฟฟ้าไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย แต่ผมก็จะกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ นะครับ ถ้าจุดไหนที่สามารถซ่อมแซมได้ ก็จะให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการให้ และในการออกไปซ่อมให้ก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำรายงานให้ผมทราบด้วย ว่าได้ออกไปซ่อมจุดไหนแล้วบ้าง เพื่อไม่ให้ เป็นปัญหามาเขียนคำร้องแล้วก็ไม่ออกไปซ่อมให้ ขอขอบคุณครับ

นายพิรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ ผู้อำนวยการกองช่าง ในการออกไปซ่อมแซม ไฟฟ้า ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานให้ผมทราบทุกวัน ว่าได้ออกไปซ่อมแซมจุดไหนบ้าง และคำร้องที่เขียนเข้ามา ทางกองช่างก็ได้เสนอท่านนายกเทศมนตรีตามขั้นตอน ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝน ผมก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ว่าตัวไหนที่ไม่สามารถซ่อมได้ก็ให้เปลี่ยนตัวใหม่เลย จะได้ไม่มีปัญหา และในส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่ซ่อมไม่ได้ก็ได้ประสานกับการไฟฟ้าไปแล้ว สำหรับคำร้องที่เขียนเข้ามาทุกๆ คำร้อง กระผมก็จะเร่งดำเนินการให้ทุกๆ ท่าน ถ้าล่าช้าบ้าง เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ซ่อมไฟฟ้าสองคน กระผมก็ต้องขอกภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายพิรศักดิ์ โยธสิงห์
ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านสาโรจน์ เจริญรื่น สมาชิกสภาเทศบาล ครับ

นายสาโรจน์ เจริญรื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพหนอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสาโรจน์ เจริญรื่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหนอง ขอเสนอปิดประชุม ครับ


ปิดการประชุม	๑๒.๐๐ น.
นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์ ประธานสภาเทศบาล	ขอผู้รับรองการปิดประชุมครับ
นางสายยุทธ ศุภฤกษ์ สมาชิกสภาเทศบาล	รับรอง ค่ะ
นางสาวรัตนา กุไรรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล	รับรอง ค่ะ

(ลงชื่อ)  ผู้จตุรงานการประชุม
(นางชนากานต์ ยลวิลาศ)
เลขานุการสภาเทศบาล

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๕ รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม) (นางชนากานต์ ยลวิลาศ)
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสังคม กุงงสี) (นางธนธรณ์ ฉายเพิ่ม)
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวรัตนา กุไรรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลโพนทอง ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว และไม่มีการแก้ไข
ข้อความใดๆ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนทอง
(นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์เทศบาลตำบลโพหนอง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพีรศักดิ์ โยธสิงห์	ประธานสภาเทศบาล		
๒	นายบุญเพ็ง จำเริญบุญ	รองประธานสภาเทศบาล		
๓	นางชนากานต์ ยลวิลาศ	เลขานุการสภาเทศบาล		
๔	นายสมศักดิ์ บรรณสาร	สมาชิกสภาเทศบาล		
๕	นายสาโรจน์ เจริญรื่น	สมาชิกสภาเทศบาล		
๖	นางสายยุทธ สุขฤกษ์	สมาชิกสภาเทศบาล		
๗	นางรัตนา ภูไรรินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล		
๘	นางธนธรณ์ ฉายเพิ่ม	สมาชิกสภาเทศบาล		
๙	นางวิไลวรรณ ภูนาโท	สมาชิกสภาเทศบาล		
๑๐	นายณรงค์ ถิ่นสำอางค์	สมาชิกสภาเทศบาล		
๑๑	นายสังคม ภูงสิ	สมาชิกสภาเทศบาล		
๑๒	นายศักดิ์ศรี ศรีบาลแจ่ม	สมาชิกสภาเทศบาล		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุดใจ บัวลอย	นายกเทศมนตรี		
๒	นายวิริยะ ลาภบุญเรือง	รองนายกเทศมนตรี		
๓	นายเชษฐวัฒน์ ภูแสนใบ	รองนายกเทศมนตรี		
๔	นายสมบูรณ์ สำราญเนตร	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
๕	นายดินแดน วรรณนา	เลขานุการนายกเทศมนตรี		
๖	นายสิริเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม	ปลัดเทศบาล		
๗	นายสุวิทย์ ภูลายยาว	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		
๘	นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นางพิศมัย จุฑาศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๑๐	นางนุชนารถ อนันตะบุตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๑๑	นางสาวรมิดา ขาธิรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		
๑๒	นางสรินญา สุขะนามัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
13	นางสาวอรุณรัตน์ ภูกลาง	หน.ฝ่ายสิทธิมนุษยฯ		